



ที่ นร 1008.3.5/ว 17

สำนักงาน ก.พ.

ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

30 มิถุนายน 2547

เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

เรียน เวียงกระทรวง กรมและจังหวัด

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 12 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2547
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0415/ว 62 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2547

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 เห็นชอบมาตรการปรับค่าตอบแทนภาครัฐ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างส่วนราชการ ประกอบกับ ก.พ. ได้กำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการและกระทรวงการคลังก็ได้กำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นต้นไป ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2

สำนักงาน ก.พ. พิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว และกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ ดังนี้

1. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งข้าราชการ ให้อนุโลมใช้ชื่อตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเหมือนตำแหน่งข้าราชการ และให้กำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวในอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับสำหรับคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการตำแหน่งนั้น และถ้าปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ ให้อนุโลมใช้ชื่อตำแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเหมือนตำแหน่งลูกจ้างประจำ โดยกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่งลูกจ้างประจำตำแหน่งนั้นเช่นเดียวกัน

2. การกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งข้าราชการ ให้ใช้อัตราเงินเดือนที่ควรได้รับสำหรับคุณวุฒิที่ใช้ในการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ส่วนลูกจ้างชั่วคราวซึ่งปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งลูกจ้างประจำนั้น ให้ใช้อัตราค่าจ้าง

ขั้นต่ำ - ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการตามที่กระทรวงการคลังกำหนดตามหนังสือที่อ้างถึง 2 และที่จะแก้ไขต่อไปเป็นเกณฑ์ในการกำหนดอัตราค่าจ้าง

3. ให้ลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการจ้างก่อนวันที่ 1 เมษายน 2547 ได้รับอัตราค่าจ้างตามอัตราที่กำหนดตามหนังสือนี้ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสีมา สีมานันท์)

เลขาธิการ ก.พ.

ศูนย์บริหารพนักงานราชการ

สำนักพัฒนาระบบบำนาญตำแหน่งและค่าตอบแทน

โทร. 0 2281 5020

โทรสาร 0 2282 0874